

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กและสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1/2557

นำเสนอเมื่อ : 16 ต.ค. 2556

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557
ครั้งที่ 1/2557



สมศ

ประกาศ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มีดังนี้

การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

๑. การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กหน่วยประเมินที่จะประเมินภายนอกต้องได้รับการรับรองจาก สมศ. และมีผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมทั้งแสดงความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญา และผู้ประเมินภายนอกต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการประเมินสถานศึกษานั้นๆ

๒. จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก

จำนวนผู้เรียน	จำนวนผู้ประเมิน	จำนวนวันประเมิน
ผู้เรียนต่ำกว่า ๓๐ คน	๒ คน	๒ วัน
ผู้เรียนตั้งแต่ ๓๐ - ๙๐ คน	๒ คน	๓ วัน
ผู้เรียนมากกว่า ๙๐ คนขึ้นไป	๓ คน	๓ วัน

การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยประเมินที่จะประเมินภายนอกต้องได้รับการรับรองจาก สมศ. และมีผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไป รวมทั้งแสดงความ

/พร้อมที่จะ...

พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาและผู้ประเมินภายนอกต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการประเมินสถานศึกษานั้นๆ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ

(นายนาวัน วิทยารณ)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดแบบ PDF

<http://www.onesqa.or.th/onesqa/upload/NewsPublish/download/2490-4544-0.pdf>